




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เลขานุการ รมว.สร.ลาออก - แต่งตั้งที่คณะปรึกษา รมว.สร.เพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ลงนามในประกาศ สร. เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง เนื้อหาระบุว่า นาวาอากาศตรี พลเทพ สุทธิโร ตำแหน่ง เลขานุการ รมว.สร. ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 รวมถึง ลงนามในคำสั่ง สร. ที่ 1867/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยแต่งตั้ง น.ส.ศศดิศ ชูชนม์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สร. (เพิ่มเติม)</p>	
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเรียกคืนเงิน รพ.สร. และคลินิกชุมชนอบอุ่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, mgronline) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า กรณี สปสช. เตรียมเรียกเงินคืนจากรพ.สังกัด สร. 2,600 ล้านบาท และล่าสุด คลินิกชุมชนอบอุ่น ขอให้ช่วยเหลือหลังถูกเรียกเงินคืนด้วยเช่นกันนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยปกติทางบอร์ด สปสช. จะพิจารณาค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดค่าน้ำหนักสัมพัทธ์จ่ายที่อัตรา 8,350 บาท แต่ รพ.อาจทำได้น้อยกว่าที่กำหนดไว้ และมาคำนวณภายหลังพบว่าจ่ายเกินอัตราที่กำหนด จึงมีการขอเงินคืนจากสถานพยาบาล สำหรับหนี้ทางบัญชีคงคลังที่กลายเป็นภาระของสถานพยาบาล ขออย่าให้ใช้มาตรการหักหนี้กับสถานบริการในปีงบประมาณใหม่ ตั้งแต่ ต.ค. 66 เป็นต้นไป แต่ให้จ่ายเต็มไปก่อน ส่วนภาระหนี้ขอให้มาพิจารณาภายหลังว่าจะบริหารจัดการอย่างไร แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้งหมด สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่นไม่ต้องเข้านำเข้าการประชุม บอร์ด สปสช. แต่จะพิจารณาโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ แต่ในกรณี รพ.สังกัด สร. จะต้องนำเข้าบอร์ด สปสช. และเตรียมการประชุมหาทางออกประเด็นดังกล่าวในวันที่ 25 ธ.ค.66 นี้</p> <p>การบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, กรุงเทพธุรกิจ, thecoverage, mgronline) - นพ.เจตธี ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับ กทม. ร่วมกันต้อนรับ ไชมา วาเซต ว่าที่ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงพื้นที่ดูงานจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง กทม. มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีกลไกการบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดูแลตั้งแต่รพ.จนถึงบ้าน ช่วยป้องกันการล้มละลายจากค่ารักษา พร้อมขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิรักษาพยาบาล ด้วยการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับคนไทยทุกคน และกำลังพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อให้ทุกสิทธิเข้ารับบริการได้ที่ทุกหน่วยบริการด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว</p>	
<p>สร.ออกแนวทางปรับเกลี้ย 'อัตรากำลึงคน' สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) - สป.สร. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 1-12 และ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลึงหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สร. พ.ศ.2567-2569 แจง '7 แนวทาง' บริหารกรอบอัตรากำลึงคนสาธารณสุข ปี 67-69 เริ่มใช้ 9 ก.พ.67 เป็นต้นไป ย้ำพิจารณาปรับลดกรอบอัตรากำลึงสายงานตามภาระงานจริง หากคนเกินกว่างานให้เกลี้ยไปยังหน่วยงานอื่นภายในเขตสุขภาพ ที่มีความต้องการหรือจำเป็นแทน</p>	
<p>อากาศหนาวเพิ่มความเสี่ยง "โรคไข้หวัดใหญ่" สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (การเงินธนาคาร, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., thailandplus, IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcof, thestandard, ch7, newtv, tnn, true, pptv, mahachon, acnews, thestandard, fm91bkk, bangkokbiznews, thebangkokinsight, infoquest, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผย อากาศหนาวเย็นเพิ่มความเสี่ยงการระบาดของ "โรคไข้หวัดใหญ่" มากขึ้น พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เป็นไข้หวัดใหญ่ถึง 42% กลุ่มอาการรุนแรงต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ ย้ายดูแลสุขอนามัย รักษาความอบอุ่นร่างกาย หากมีอาการระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปในที่มีฝูงชนจำนวนมาก รวมทั้งการใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ</p>	
<p>สถานการณ์โควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, mcot, mgronline, PPTV, กรุงเทพมหานครกิจ) - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2566 มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. จำนวน 555 ราย เฉลี่ย 75 รายต่อวัน ผู้ป่วยรักษาในรพ. สะสม 37,863 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566) ทั้งนี้ พบผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย ผู้เสียชีวิต สะสม 845 ราย ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบมี 113 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 65 ราย - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประเมินว่าสายพันธุ์ JN.1 กำลังกลายพันธุ์คล้ายกับไวรัสเมอร์ส แม้จะยังไม่มีย่อพิสูจน์โดยตรงที่แน่ชัดว่าจะทำให้เกิดปัญหาการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนๆ แต่สังเกตเห็นแนวโน้มจากการตรวจพบโอมิครอน JN.1 ในน้ำเสียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยเคยมีการเฝ้าระวังติดตามการเพิ่มจำนวนและการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์เก่าและใหม่ของเชื้อโควิด 19 จากน้ำเสียในช่วงที่สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอนกำลังระบาด และในปัจจุบันสามารถเริ่มการตรวจกรองน้ำเสียเพื่อคัดกรองโอมิครอน JN.1 ได้หากมีความจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	
<p>กฎหมายเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebetter, thebangkokinsight) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผย ออย. ได้ดำเนินการแก้กฎหมายให้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจัดให้เป็นเครื่องมือทั่วไปหวังให้สถาบันบันเทิง สามารถมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจไว้ใช้คัดกรองผู้ใช้บริการก่อนกลับที่พัก เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้น ออย. เตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์แล้ว และขอให้ประชาชนวางใจ เครื่องมือดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด โดยมีการควบคุมคุณภาพจากภาครัฐเช่นเดิม</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรม คร. กล่าวถึง กรณีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นข้อเรียกร้องถึง สธ. ให้เร่งส่งร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าไปประกบกับร่างของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ว่า ได้สั่งการนำร่างกฎหมายเสนอไปยัง รมว.สธ. เพื่อลงนามเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ต่อไป ซึ่งได้แก้ไขให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของโฆษณาที่มีความชัดเจนมากขึ้น</p>	
<p>ชายไบกะท่อมต้องติดป้ายประกาศ สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., ประชาชาติ, คมชัดลึก, สวพ.91, TNN, nationtv, js100, thebangkokinsight) - ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ สธ. ให้ผู้ชายไบกะท่อม หรืออาหารที่มีส่วนผสมไบกะท่อม ต้องติดประกาศแสดงข้อความให้ชัดเจนในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขาย ระบุข้อความ “ไม่ขายไบกะท่อม หรืออาหารที่มีไบกะท่อม เป็นวัตถุติดหรือส่วนประกอบ ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร มีผลแล้ววันนี้</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thainews, antifakenewscenter) - กรมการแพทย์แผนไทย เผย จากคำแนะนำด้านสุขภาพเรื่องดื่มน้ำต้มชา ตะไคร้ ใบเตย ขับปัสสาวะช่วยล้างไต เป็นข้อมูลบิดเบือน มีเพียงสมุนไพรหนึ่งตัวที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะคือใบเตย แต่ไม่ได้มีฤทธิ์ในการล้างไตตามข่าวที่แอบอ้าง และยังไม่มียาสมุนไพรชนิดใดหรือตำรับใดที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคไตบรรจุไว้ในรายการยาจากสมุนไพรของบัญชียาหลักแห่งชาติ</p>	